

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! Dù ngôn ngữ trình nữ được Chúa Giêsu dùng để khuyên các tín hữu phải khôn ngoan tinh thức và sẵn sàng chờ đón Người tái lâm, hầu được chia sẻ hạnh phúc với Người trên Nước Trời. Có những người khờ dại không chuẩn bị trước, khi Chúa đến bất ngờ, họ sẽ không đủ điều kiện: Cây đèn đức tin của người tín hữu nếu thiếu dầu ân sủng thì sẽ không cháy sáng được đức ái, và do đó không thể theo Đức Kitô vào dự bàn tiệc Nước Trời đời đời.

Những bài đọc trong lễ Chúa Nhật XXXII nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết sống sự chờ đợi này. Chúng ta thực sự tin rằng sau cuộc sống trần thế tạm gọi này sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng và nếu mất cuộc sống sau này là mất tất cả. Cuộc sống đời sau được bắt đầu từ cuộc sống này. Vì thế, chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng tham dự Thánh lễ là thời gian được hưởng những hạnh phúc vĩnh cửu.

CA NHẬP LỄ (Tv 88, 2-3)

Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.
Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Kn 6, 12-16)

Bài trích sách Khôn ngoan.

Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.
Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.
Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc nhằn vất vả.
Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.
Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.
Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu.
Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm.
Trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện.
Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.

Đó là lời Chúa

DÁP CA (Tv 62·2, 3+4, 5+6)

Đáp: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.

- Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
- Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

- Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

BÀI ĐỌC II (1 Tx 4, 13-18 ; 1 Tx 4, 13-14)

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng trống lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Đó là lời Chúa

ALLELUIA (Mt 24, 42a.44)

Alleluia, alleluia! – Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng,
vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. – Alleluia.

PHÚC ÂM (Mt 25, 1-13)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi!’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Đó là lời Chúa.

CA HIỆP LỄ (Tv 23, 1-2)

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người sống tỉnh thức chờ đợi Chúa đến.

Cộng đoàn chúng ta cùng chúc tụng Chúa và chung lời nguyện xin:

+ **CD:** Cùng một niềm tin tưởng, chúng con trông đợi Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa toàn năng, đang khi mong đợi ngày Con Chúa lại đến trong vinh quang, xin cho chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan, mà hăm hở kiếm tìm thánh Ý Chúa, hầu đạt tới vinh phúc Quê Trời.
2. Nhân loại nói chung đang phải đối diện với những căn bệnh vô tâm, vô cảm bởi nền văn hóa mang đậm chủ nghĩa tôn thờ cái tôi. Được ánh sáng Phúc Âm chiếu soi, xin cho chúng con luôn quảng đại thực thi tình bác ái huynh đệ, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho hết thảy mọi người chúng con gặp gỡ.
3. Lạy Chúa, vì cuộc sống sinh nhai, nhiều anh chị em chúng con đang mệt mỏi trên đường lữ hành trần thế. Cậy vì lòng Chúa xót thương, xin khẩn ban ơn chữa lành phần xác cũng như phần hồn xuống trên họ. Để nhờ hồng ân chữa lành, họ nhận biết Thiên Chúa là Cha - Đấng yêu thương và luôn đồng hành với những ai đang vất vả nặng nề.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là ánh sáng và nguồn mạch sự sống, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp mỗi người chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng cho ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lịch phụng vụ trong tuần

13/11 X Thứ Hai Tuần XXXII TN

Bđ I: Kn 1,1-7
P Æ: Lc 17,1-6

14/11 X Thứ Ba Tuần XXXII TN

Bđ I: Kn 2,23-3,9
P Æ: Lc 17,7-10

15/11 X Thứ Tư Tuần XXXII TN

Bđ I: Kn 6,1-11
P Æ: Lc 17,11-19

16/11 X Thứ Năm Tuần XXXII TN

Bđ I: Kn 7,22-8,1
P Æ: Lc 17,20-25

17/11 Tr. Thứ Sáu Tuần XXXII TN

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri
Bđ I: Kn 13,1-9
P Æ: Lc 17,26-37

18/11 X Thứ Bảy Tuần XXXII TN

Bđ I: Kn 18,14-16; 19,6-9
P Æ: Lc 18,1-8

19/11 X CHÚA NHẬT XXXIII TN

Bđ I: Cn 31,10-13.19-20.30-31
Bđ 2: 1Tx 5,1-6
P Æ: Mt 25,14-30
△Mt 25,14-15.19-21

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
年間第32主日 A年

“ Chúa rẽ kia rồi, ra đón đi ! ”

(Mt 25.6)



Tranh : Trình nữ khôn ngoan và 5Tinh nữ dại
Peter von Cornelius (khoảng năm 1813)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
12.11.2023